

แอร์บัสทำการส่งมอบเครื่องบินตระกูล เอ320 ลำที่ 100 ซึ่งดำเนินการประกอบในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว



เครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 ลำที่ 100 ซึ่งดำเนินการประกอบในโรงงานประกอบขั้นสุดท้าย ณ ประเทศจีน (Final Assembly Line China: FALC) ได้ทำการส่งมอบให้แก่สายการบินแอร์ไชน่าเรียบร้อยแล้ว โดยการส่งมอบจากศูนย์ส่งมอบเครื่องบินแอร์บัส เมืองเทียนจินครั้งนี้เกิดขึ้นสามปีหลังการส่งมอบเครื่องบินลำแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เครื่องบิน เอ320 ลำใหม่ของแอร์ไชน่า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ IAE V2500 สามารถรองรับผู้โดยสารได้สองระดับชั้น แบ่งออกเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ 8 ที่นั่งและชั้นประหยัด 150 ที่นั่ง โดยสายการบินมีแผนนำเครื่องบินเข้าให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อกันกับเมืองอื่นๆของประเทศจีน ทั้งนี้แอร์ไชน่าถือเป็นหนึ่งในสายการบินสัญชาติจีนที่มีฝูงบินตระกูล เอ320 ใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวนเครื่องบินตระกูล เอ320 ทั้งหมด 93 ลำ

มร. จอห์น เลฮีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าว “วันนี้เรามีความยินดีที่ได้ส่งมอบเครื่องบิน เอ 320 ลำที่ 100 ซึ่งประกอบในโรงงานแอร์บัส เมืองเทียนจินให้แก่แอร์ไชน่า โดยสายการบินให้บริการฝูงบินแอร์บัสจำนวนมากและยังเป็นลูกค้ารายสำคัญที่มีสายสัมพันธ์กับแอร์บัสมาอย่างยาวนาน เราจะตอบแทนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเครื่องบินแอร์บัส ด้วยการส่งมอบเครื่องบินอันทรงประสิทธิภาพรวมถึงการบริการเพื่อผลักดันศักยภาพการดำเนินงานสู่ระดับสูงสุด”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา แอร์บัสได้ฉลองความสำเร็จจากการประกอบเครื่องบินตระกูล เอ320 ลำที่ 100 เสร็จสมบูรณ์ ณ โรงงานประกอบขั้นสุดท้าย เมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยมีนางเองเจลา แมร์เคลนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศเยอรมนี นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ประชาชนกว่าพันคนให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่ง

ปัจจุบันเครื่องบินตระกูล เอ320 กว่า 700 ลำทำการให้บริการอยู่ในประเทศจีน โดยลูกค้าสัญชาติจีนทั้ง 11 รายของแอร์บัสล้วนได้รับมอบเครื่องบินจากศูนย์ส่งมอบเครื่องบินแอร์บัส ณ เมืองเทียนจิน

ปัจจุบันแอร์บัสจำหน่ายเครื่องบินตระกูล เอ320 ไปแล้วมากกว่า 8,600 ลำ และเครื่องบินกว่า 5,200 ลำได้ทำการส่งมอบแก่ลูกค้ากว่า 370 รายทั่วโลก ส่งผลให้เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในโลก แอร์บัสเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลก มีตระกูลเครื่องบินที่หลากหลายและทันสมัยที่สุดในตลาดอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ 100 ถึงมากกว่า 500 ที่นั่ง แอร์บัสประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเครื่องบินจำนวนกว่า 11,800 ลำให้กับลูกค้ากว่า 480 รายทั่วโลก นับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในตลาดการบินช่วงต้นทศวรรษ 70 แอร์บัสได้ทำการส่งมอบเครื่องบินไปแล้วกว่า 7,400 ลำ ทั้งนี้แอร์บัสเป็นบริษัทในเครือ EADS